

Số lượng người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng

10:14 15/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới (Chỉ thị số 38-CT/TW).

Trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Thị Kim Loan cho biết, qua quán triệt thực hiện Chỉ thị, nhận thức của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực thi pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nâng cao. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước nâng lên; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế hưởng lợi nhiều hơn trong việc khám, chữa bệnh.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, hằng năm, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đều xác định chỉ tiêu về dân số tham gia bảo hiểm y tế, chỉ tiêu ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo và người được hưởng các chính sách xã hội; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên... Từ đó, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tăng dần.

Năm 2009, Đồng Tháp có hơn 739.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 44,32% dân số. Năm 2014, gần 959.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 57,07% dân số. Năm 2019, tăng lên gần 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 86,22% dân số. Ước thực hiện năm 2024, toàn tỉnh có hơn 1,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 93,75% so với tổng dân số.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị_ Ảnh: TTXVN

Việc khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện kịp thời, đúng quy định, năm 2009, Đồng Tháp có 175 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (có 1 cơ sở y tế tư nhân); năm 2024, có 178 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (có 6 cơ sở y tế tư nhân). Tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế qua các năm tăng cả về số lượt người và số tiền. Năm 2009, toàn tỉnh có gần 2,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, số tiền trên 181,6 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2024, có hơn 4,3 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, số tiền trên 1.361 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho rằng, qua thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW cho thấy, tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Hiện nay, nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Tuy tỉnh đã quan tâm đầu tư nhưng cơ sở y tế và trang thiết bị y tế vẫn chưa đảm bảo trong công tác điều trị, khám chữa bệnh, vẫn còn tình trạng quá tải. Chất lượng khám, chữa bệnh một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế có lúc chưa bảo đảm đầy đủ, ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức về chính sách bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, người lao động, người dân chưa đầy đủ, còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào chính sách của Nhà nước, nhiều trường hợp chỉ khi ốm đau, tai nạn mới tham gia bảo hiểm y tế. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên không tham gia bảo hiểm y

tế hoặc tham gia không đủ số lao động đang làm việc tại đơn vị, chậm đóng bảo hiểm y tế.

Ông Phan Văn Thắng yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, nhất là tính nhân văn của bảo hiểm y tế; lấy người thật, việc thật để tuyên truyền nhằm tăng tính thuyết phục; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho ngành Y tế; nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh bảo hiểm y tế; tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ y tế; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/so-luong-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-ngay-cang-tang>